

**KẾ HOẠCH**  
**Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023**

Thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 23/5/2023 của Tỉnh ủy Lai Châu về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của Đảng bộ huyện, Ban Thường vụ Huyện ủy ban Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực năm 2023 như sau:

**I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU**

Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, công tác quản lý của chính quyền các cấp trong công tác phòng, chống tham nhũng; nâng cao nhận thức, vai trò trách nhiệm của các ngành nhất là trách nhiệm người đứng đầu đơn vị về công tác phòng chống tham nhũng, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện; xây dựng đảng bộ huyện và các tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh.

Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, phương có trách nhiệm chủ động, tích cực triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng tiêu cực theo đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng, thiết thực, hiệu quả và phải chịu trách nhiệm về tình hình tiêu cực, tham nhũng, lãng phí ở cơ quan, đơn vị mình.

**II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ**

(Có biểu chi tiết kèm theo)

**III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

1. Các chi, đảng bộ cơ sở: Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của Nhà nước và kết quả đấu tranh phòng, chống tham nhũng tiêu cực của các cấp ủy đảng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế hoạch phòng, chống tham nhũng tiêu cực hằng năm của cấp ủy, chính quyền cùng cấp đảm bảo thiết thực, phù hợp, hiệu quả.

2. Ủy ban nhân dân huyện: Căn cứ chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách pháp luật của nà nước, các kế hoạch của Huyện ủy về công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực hằng năm xây dựng, rà soát bổ sung các nhiệm vụ giải pháp cơ bản vào kế hoạch phòng chống tham nhũng tiêu cực của huyện. Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, ủy ban nhân dân xã, thị trấn tham mưu, triển khai thực tốt nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, tiêu cực ở cơ quan, đơn vị.

3. Các ngành khối Nội chính: Tăng cường phối hợp, nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trên địa bàn huyện,

4. Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ sơ, tổng kết, báo cáo kết quả thực hiện về Thường trực, Ban Thường vụ Huyện ủy.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Nội chính Tỉnh ủy,
- Thường trực Huyện ủy,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Các đ/c Ủy viên BTVHU,
- Lưu VPHU.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**



**Nguyễn Văn Thanh**

**NHIỆM VỤ PHÒNG, CHỐNG TẠM NHƯỜNG, TIÊU CỤC NĂM 2023**

(Kèm theo Kế hoạch số 332-KH/HU ngày 30/8/2023 của Ban Thường vụ Huyện ủy)



STT	Nội dung	Cơ quan chủ trì tham mưu	Cơ quan thực hiện
1	Tuyên truyền, quan triết chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực	- Ban Tuyên giáo Huyện ủy. - Các ngành khối Nội chính	- MTTQ và các đoàn thể huyện; - Cơ quan thông tin, tuyên truyền - Các chi, đảng bộ cơ sở.
2	Thực hiện kiểm tra, thanh tra lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực theo kế hoạch năm 2023; kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức Đảng, đảng viên.	UBKT Huyện ủy	- Thanh tra huyện. - Các chi, đảng bộ cơ sở. - Các phòng ban, cơ quan, địa phương, đơn vị
3	Công khai, minh bạch trong công tác cán bộ; kê khai, công khai tài sản của cán bộ, đảng viên; kiểm soát kê khai tài sản theo phân cấp.	- Ban Tổ chức Huyện ủy. - UBKT Huyện ủy.	- Các chi, đảng bộ cơ sở. - Các phòng, ban, cơ quan, địa phương, đơn vị.
4	Rà soát, bổ sung quy chế chi tiêu nội bộ và thực hiện nghiêm định mức, tiêu chuẩn, chế độ của cán bộ, công chức, viên chức trong việc sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước		- Các chi, đảng bộ cơ sở. - Các phòng, ban, cơ quan, địa phương, đơn vị.
5	Tiếp tục nâng cao hiệu quả quy chế phối hợp của các ngành khối Nội chính	Các ngành khối Nội chính	Các chi, đảng bộ cơ sở.
6	- Duy trì, thực hiện nghiêm công tác tiếp dân, đối thoại trực tiếp với dân của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. - Sơ, tổng kết chỉ thị, nghị quyết về công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.	Văn phòng Huyện ủy	Các chi, đảng bộ cơ sở.
7	- Phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực	MTTQ và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp.	Các chi, đảng bộ cơ sở.